



Title :	มฟล. อบรมท่องเที่ยวให้พม่า
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เสียงรัฐ ปีที่ 21 ฉบับที่ 478
Date :	วันที่ 1-15 มิถุนายน 2556



Intensive Training Programmes
 "Tourism Management and Operations"
 and
 "Hotel and Restaurant Operations"

มฟล.อบรมท่องเที่ยวให้พม่า

อธิการบดีระบุเป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทย ทำความร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาร์ จัดอบรมหลักสูตรสั้นให้บุคลากรกระทรวงโรงแรมและท่องเที่ยวเมียนมาร์ หลังยอดนักศึกษาเมียนมาร์พุ่งสูง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ที่ห้องประชุมเชียงแสน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์" โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล.เปิดเผยว่า มฟล.สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง กระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยกระทรวงโรงแรมและท่องเที่ยวเมียนมาร์ ได้ร่วมจัดโครงการอบรมบุคลากรจากกระทรวงโรงแรมและท่องเที่ยวจากเมียนมาร์ จำนวน 30 คน ใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการท่องเที่ยว และหลักสูตรการโรงแรมและร้านอาหาร ระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจไทยทั้งที่ จ.เชียงราย

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเมียนมาร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งไทยและเมียนมาร์บนพื้นฐานของการสร้างสรรค์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยจากไทยแห่งแรกที่มีโอกาสทำความร่วมมือด้านการศึกษา ร่วมกับรัฐบาลเมียนมาร์ ผ่านการประสานงานของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (ส.พ.ร.) กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย กับกระทรวงโรงแรมและท่องเที่ยวเมียนมาร์ โดยใช้เวลาถึง 1 ปี ในการประสานงานและสร้างหลักสูตรเฉพาะดังกล่าว

อธิการบดี มฟล.กล่าวว่า เมียนมาร์เพิ่งเปิดประเทศ เป็นอันชนที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปจำนวนมาก ทำให้ยังขาดความพร้อมด้านบุคลากรที่จะรองรับ ทั้งนี้ มฟล.เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และยังเป็นที่ยอมรับของชาวเมียนมาร์ที่เข้ามาศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 250 คน มฟล.ระลึกเสมอว่าเมียนมาร์คือเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่สำคัญที่จะต้องร่วม

ไว้ก็ตามเราไม่คิดว่าเมียนมาร์จะต้องมาแย่งนักท่องเที่ยวไปจากไทย แต่เรามองถึงการส่งเสริมเครือข่ายการระหว่างการท่องเที่ยวร่วมกัน เหมือนเวลาไปเที่ยวยุโรปก็ต้องไปประเทศใกล้เคียง เราจึงหวังว่านักท่องเที่ยวเมื่อไปเมียนมาร์ก็มาไทยด้วย จึงไม่มีคู่แข่ง มีแต่ลูกค้า

ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีต รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมว่า สิ่งสำคัญของการสื่อสารและประสานงานเพื่อสร้างเครือข่าย ไม่ใช่แต่การพัฒนาหรือขยายเพียงด้านกายภาพสิ่งอำนวยความสะดวก และต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ นอกจากนี้ต้องคงความเป็นเอกลักษณ์สิ่งดีๆ ที่จะประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้

ด้านนายมอง... สหพันธ์การท่องเที่ยวเมียนมาร์เพิ่งเปิดประ... ที่แล้ว และรัฐบาลเมียน... ปี 2015 จะเพิ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว... ทำให้ขณะนี้เมียนมาร์ค... บุคลากรที่มีทักษะที่ดีใน... รัฐบาลไทยและ มฟล.ที่... อบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม... การท่องเที่ยวเมียนมาร์



มพล.อบรมท่องเที่ยวให้พม่า

อธิการบดีระบุเป็นมหาวิทยาลัย
แรกในประเทศไทย ทำความร่วมมือกับรัฐ-
บาลเมียนมาร์ จัดอบรมหลักสูตรสั้นให้บุค-
ลากระทรวงโรงแรมและท่องเที่ยวเมียน-
มาร์ หลังยอดนักศึกษาเมียนมาร์พุ่งสูง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ที่
ห้องประชุมเชียงแสน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า-
หลวง (มพล.) ได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น “การจัดการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการของสาธารณรัฐแห่งสห-
ภาพเมียนมาร์” โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดี มพล.เปิดเผยว่า มพล.สถานเอก
อัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง กระทรวงการ
ต่างประเทศ และรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสห-
ภาพเมียนมาร์ โดยกระทรวงโรงแรมและท่อง
เที่ยวเมียนมาร์ ได้ร่วมจัดโครงการอบรมบุค-
คลากรจากกระทรวงโรงแรมและท่องเที่ยวจาก
เมียนมาร์ จำนวน 30 คน ใน 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรการท่องเที่ยว และหลักสูตรการโรง
แรมและร้านอาหาร ระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดย
อบรมทั้งภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงานแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไทยทั้งที่ จ.เชียงราย
เชียงใหม่ สุโขทัย ออยุธยา พัทยา และกรุงเทพ
มหานคร งบประมาณดำเนินการส่วนหนึ่งมา
จากรัฐบาลไทยและอีกส่วน มพล.สนับสนุน
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลภาค

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเมียน-
มาร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวทั้งไทยและเมียนมาร์บนพื้นฐาน
ของการสร้างสรรค์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า-
หลวงเป็นมหาวิทยาลัยจากไทยแห่งแรกที่มี
โอกาสทำความร่วมมือด้านการศึกษา ร่วมกับ
รัฐบาลเมียนมาร์ ผ่านการประสานงานของสำ
นักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (ส.พ.ร.) กระทรวงการต่างประเทศ
ประเทศไทย กับกระทรวงโรงแรมและท่อง
เที่ยวเมียนมาร์ โดยใช้เวลาถึง 1 ปีในการประ
สานงานและสร้างหลักสูตรเฉพาะดังกล่าว

อธิการบดี มพล.กล่าวว่า เมียนมาร์
เพิ่งเปิดประเทศ เป็นอันขึ้นที่มีนักท่องเที่ยว
หลังไหลเข้าไปจำนวนมาก ทำให้ยังขาด
ความพร้อมด้านบุคลากรที่จะรองรับ ทั้งนี้
มพล.เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งใน
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และยังเป็น
ที่นิยมของชาวเมียนมาร์ที่เข้ามาศึกษาทั้ง
ระดับปริญญาตรี โท เอก ซึ่งปัจจุบันมีประ
มาณ 250 คน มพล.ระลึกเสมอว่าเมียนมาร์
คือเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่สำคัญที่จะต้องร่วม
พัฒนาและเติบโตไปพร้อมกัน จึงติดต่อประ
สานงานกับรัฐบาลเมียนมาร์ถึงการจัดโครง
การอบรมบุคลากรดังกล่าวตั้งแต่ปีที่แล้ว และ
เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในปีนี้อย่าง

โรกก็ตามเราไม่คิดว่าเมียนมาร์จะต้องมาแย่ง
นักท่องเที่ยวไปจากไทย แต่เรามองถึงการส่ง
เสริมเครือข่ายการระหว่างการท่องเที่ยวร่วม
กัน เหมือนเวลาไปเที่ยวยุโรปก็ต้องไปประ
เทศใกล้เคียง เราจึงหวังว่านักท่องเที่ยวเมื่อ
ไปเมียนมาร์ก็มาไทยด้วย จึงไม่มีคู่แข่ง มีแต่
คู่แข่ง

ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีต รมว.
การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวตอนหนึ่งในการ
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมว่า สิ่งสำคัญ
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
คือการสื่อสารและประสานงานเพื่อสร้างเครือ
ข่าย ไม่ใช่แต่การพัฒนาหรือขยายเพียงด้าน
กายภาพสิ่งอำนวยความสะดวก และต้องคำ
นึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ นอกจากนี้ต้อง
คงความเป็นเอกลักษณ์สิ่งดีๆ ที่จะประกาศ
ให้ชาวโลกได้รับรู้

ด้านนายมอง มอง จเวรองประธาน
สหพันธ์การท่องเที่ยวเมียนมาร์ ให้สัมภาษณ์
ว่า เมียนมาร์เพิ่งเปิดประเทศ ทำให้นักท่อง-
เที่ยวสนใจเข้ามาเที่ยวเมียนมาร์ ซึ่งสำนัก
ข่าวซีเอ็นเอ็นยังประกาศให้เมียนมาร์ติดอันดับ
หนึ่งของประเทศที่นักท่องเที่ยวอยากเข้า
มาเที่ยวมากที่สุด ทำให้ปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยว
เข้ามาถึง 1 ล้านคน และเพียง 4 เดือน
แรกในปีนี้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มถึง 44% จากปี
ที่แล้ว และรัฐบาลเมียนมาร์ตั้งเป้าหมายว่าใน
ปี 2015 จะเพิ่มนักท่องเที่ยวให้เป็น 3 ล้านคน
ทำให้ขณะนี้เมียนมาร์ต้องเผชิญกับปัญหา
บุคลากรที่มีทักษะที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
มีจำนวนไม่เพียงพอ จึงต้องขอขอบคุณ
รัฐบาลไทยและ มพล.ที่ให้การสนับสนุนการ
อบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะในการรองรับ
การท่องเที่ยวเมียนมาร์